



TURNING STONE

ENTERPRISES

Kính gửi các Thành viên đội ngũ chuyên trách,
Có hiệu lực từ 1/10/2023

Oneida Nation Enterprises sẽ trở thành **TURNING STONE ENTERPRISES**

Tại sao chúng ta lại đổi tên của mình?

Đây là một cơ hội cho tất cả các thương hiệu của chúng ta trong lĩnh vực bán lẻ, trò chơi, dịch vụ chuyên nghiệp, giải trí và công nghệ được hưởng lợi từ danh tiếng mà chúng ta đã cùng nhau tạo dựng cho Sông bạc Khu nghỉ dưỡng Turning Stone, đồng thời tạo nền móng cho tất cả các bộ phận và dịch vụ của chúng ta nhằm gặt hái thành quả từ những gì chúng ta đã xây dựng trong hơn một thế hệ.

Điều này có ý nghĩa gì đối với môi trường làm việc của chúng ta?

Turning Stone Enterprises không chỉ là một cái tên. Đây còn là lời hứa với cộng đồng của chúng ta về cam kết tiếp tục phát triển, làm phong phú thêm cuộc sống của đội ngũ và khách hàng, đầu tư vào nền kinh tế địa phương, và đảm bảo sự thịnh vượng cho Oneida Indian Nation của ngày hôm nay và cho các thế hệ mai sau.

Điều này có ý nghĩa gì đối với quý vị và nghề nghiệp của quý vị?

Sự thay đổi này thể hiện một giai đoạn phát triển và chuyển đổi thú vị. Khi tất cả các doanh nghiệp của chúng ta được hưởng lợi từ việc liên kết với tên tuổi nổi tiếng, được đánh giá cao, và từng đoạt giải thưởng, quý vị cũng sẽ được hưởng lợi như vậy. Khi thương hiệu mới của chúng ta phát triển mạnh, quý vị hãy sẵn sàng cho nhiều vị trí và cơ hội thúc đẩy tiềm năng nghề nghiệp và thăng tiến của quý vị hơn nữa.

Điều gì sẽ xảy ra với ONE?

Khi chúng ta mở ra một chương mới dành cho Oneida Nation Enterprises, chúng ta sẽ mãi mãi tự hào về những gì chúng ta đã cùng nhau đạt được dưới tên ONE. Hãy yên tâm rằng việc đổi tên không làm giảm đi những đóng góp hay lòng trung thành từ quý vị. Văn hóa, đam mê, và tinh thần "We are ONE" sẽ luôn ở cạnh chúng tôi khi chúng ta tiến tới Turning Stone Enterprises.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Có hiệu lực từ 1/10, Oneida Nation Enterprises sẽ trở thành Turning Stone Enterprises. Mọi cập nhật đối với các quy trình và hệ thống nội bộ sẽ được thông báo trước, và chúng tôi sẽ cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để quá trình chuyển đổi thành công. Chúng tôi trân trọng những chia sẻ thật lòng, vì vậy vui lòng liên hệ với người quản lý của quý vị nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi hay phản hồi nào.

Trân,



Ray Halbritter



**TURNING
STONE**
ENTERPRISES